

ความจริงเกี่ยวกับการอธิษฐาน

(จงอธิษฐานเสมออย่าเว้น 1 เธสะโลนิกา 5:17)

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูชน

คำนำ

ร่างกายต้องการอาหาร และปอดต้องการอากาศนั้นใด ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนก็ย่อมต้องการการอธิษฐานเช่นกัน ไม่มีคริสเตียนคนใดจะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็งโดยไม่อธิษฐาน ไม่มีคริสตจักรใดจะเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณโดยไม่อธิษฐาน การอธิษฐานทำให้ชีวิตคริสเตียนเข้มแข็งและทำให้การรับใช้ของคริสเตียนเกิดผล

ซาตานอาจหัวเราะเยาะคริสเตียนเวลาคริสเตียนเริ่มจะเอาจริงเอาจังในการใช้พระเจ้า ซาตานอาจจะดูถูกคริสเตียนเวลาเราใช้สติปัญญาของเราเองในการแก้ปัญหา แต่ซาตานจะกลัวจนตัวสั่นเวลาคริสเตียนอธิษฐาน

มีคริสเตียนเคยถามบิลลี เกรแฮม ผู้ประกาศข่าวประเสริฐชาวสหรัฐอเมริกาว่า เคล็ดลับในการรับใช้ที่ประสบความสำเร็จของเขาคืออะไร บิลลี เกรแฮม ได้ตอบว่า ตลอดเวลาของการรับใช้ 40 ปี ของเขา มีเคล็ดลับอยู่ 3 ข้อเท่านั้น คือ 1. อธิษฐาน 2. อธิษฐาน และ 3. อธิษฐาน

นักเปียโนคนหนึ่งชื่อ ปากาลูสกี ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า ถ้าเขาหยุดฝึกซ้อมเปียโน 1 วัน ตัวเขาเองจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงฝีมือการคิดเปียโน แต่ถ้าเขาหยุด 2 วันเพื่อนของเขาในวงจะรู้ได้ทันที แต่ถ้าเขาหยุด 3 วัน คนฟังก็จะรู้และสังเกตได้ด้วย การอธิษฐานก็เช่นกัน ถ้าคริสเตียนหยุดอธิษฐาน 1 วัน คริสเตียนคนนั้นจะรู้ถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตน ถ้าหยุดอธิษฐาน 2 วัน คริสเตียนที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดก็จะได้รู้ได้ แต่ถ้าหยุดอธิษฐาน 3 วัน สมาชิกในคริสตจักรก็จะรู้ด้วย

ร่างกายต้องการอากาศนั้นใดชีวิตคริสเตียนก็ต้องการการอธิษฐานเช่นกัน ชีวิตคริสเตียนจะอยู่ไม่รอดถ้าคริสเตียนไม่ได้อธิษฐาน การอธิษฐานอาจเปรียบเสมือนการจืด จักรยาน ถ้าเราไม่ยอมถีบ จักรยานก็จะล้มเอง ถ้าเราหยุดอธิษฐาน ชีวิตคริสเตียนก็อาจจะล้มลงได้

ในชีวิตคริสเตียนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนทุกคนควรจะเรียนรู้ สิ่งนั้นไม่ใช่การเทศนา เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักเทศน์ได้ และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่การสอนพระคำ เพราะว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะมีของประทานที่จะสอนได้ แต่สิ่งนั้นคือการอธิษฐานเพราะคริสเตียนทุกคนต้องรู้จักที่จะอธิษฐานได้

การอธิษฐานของพระเยซู

พระเยซูดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างให้แก่เราในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการอธิษฐาน พระเยซูเป็นนักอธิษฐาน พระองค์ทรงตื่นแต่เช้าเพื่อจะอธิษฐาน พระองค์ทรงอธิษฐานตลอดคืน พระองค์ทรงอธิษฐานในที่สาธารณะ พระองค์อธิษฐานคนเดียวโดยแยกไปอธิษฐานตามลำพัง เช่นเราจะไม่พบเรื่องสาวกแยกตัวออกไปอธิษฐานตามลำพังหรืออธิษฐานตลอดคืน ในพระกิตติคุณ แม้เราจะไม่ค่อยพบชีวิตการอธิษฐานของสาวก แต่เราก็พบว่า สาวกของพระเยซูประทับใจในการอธิษฐานของพระองค์ จนมีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกเขาขอให้พระเยซูสอนพวกเขาอธิษฐานบ้าง เราพบว่าในเวลาที่เราควรอธิษฐาน พวกเขาหลับนอนหลับ (ลูกา 22:45)

ชีวิตการอธิษฐานของสาวก

แต่ชีวิตการอธิษฐานของสาวกในพระธรรมกิจการ แตกต่างจากชีวิตการอธิษฐาน ในพระกิตติคุณ 4 เล่ม อย่างสิ้นเชิง ในหนังสือพระกิตติคุณเราพบว่า ในเวลาที่สาวกควรอธิษฐานเขานอนหลับ แต่ในพระธรรมกิจการ เรากลับพบว่า เวลาที่เขาควรหลับนอน พวกเขาหลับอธิษฐาน เช่น ตอนที่เปาโล และซิลวาถูกจับและถูกขังคุกในฟิลิปปี มือและขาถูกล่ามโซ่ หลังถูกเขียน แต่เขากลับร้องเพลงในตอนดึก และอีกตอนหนึ่งปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่ 12 เมื่ออัครทูตเปโตรถูกจำคุก

ชีวิตของสาวกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุใด อะไรที่ทำให้ชีวิตการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราพบว่าพระวิญญูณบริสสุทธิทำให้เกิดความแตกต่างนี้ พระวิญญูณบริสสุทธิทำให้เรากระหายอยากอธิษฐานพระวิญญูณสอนให้สาวกรู้ว่าจะอธิษฐานเหมือนพระเยซูได้อย่างไร

เราจะพบว่าเกือบทุกบทในพระธรรมกิจการ จะมีการอธิษฐานเสมอ เช่น กิจการ 1:14 สาวกอธิษฐานบนห้องชั้นบน กิจการ 2 คริสตจักรอุบัติขึ้นโดยการอธิษฐานกิจการ 3:1 อัครทูตเปโตรและยอห์นตั้งเวลาอธิษฐานของเขาในการอธิษฐานที่บริเวณพระวิหาร กิจการ 4:31 สาวกอธิษฐานขอความกล้าหาญในกิจการ 5:15 เราจะเห็นฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐาน ที่แม้แต่เงาของผู้ที่เปี่ยมด้วยการอธิษฐานก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ กิจการ 6:4 พวกเขาบอกว่าหน้าที่หลักของเขาคือการจะมักหมั่นในการอธิษฐาน เพื่อจะประกาศพระวจนะให้เกิดผล กิจการ 7:53 เราจะเห็นการเป็นพยานและการอธิษฐานของสติเฟิน กิจการ 8:14-16 อัครทูตเปโตร และยอห์นก็ได้เดินทางไปสะมาเรีย เพราะทราบว่าชาวสะมาเรียรับพระกิตติคุณ ท่านทั้งสองจึงได้อธิษฐานให้พวกเขาได้รับพระวิญญูณบริสสุทธิ ถ้าเราจะศึกษาพระธรรมกิจการต่อไป เราก็จะพบถึงฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานเกือบจะทุกบทที่ว่าได้

การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้า

เมื่อเราอธิษฐาน เราจะพบว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน 4 แบบ ด้วยกัน

คำอธิษฐานที่พระองค์จะตอบ “Yes” ทันที

พระคัมภีร์สอนว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรมก็จะยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9) คือ ถ้าเราจะสารภาพบาป พระองค์จะไม่บอกว่า “อาทิตย์หน้าเราถึงจะยกโทษให้” พระองค์จะตอบคำอธิษฐานโดยการยกโทษให้เราทันที เมื่อเราจะอธิษฐานขอพระองค์ทรงชำระใจของเราพระองค์จะทรงตอบ “Yes” ทันที

ถ้าเราจะอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อเราจะดำรงชีวิตให้เป็นที่ยาวไกลแต่พระองค์ พระองค์จะตอบเรา โดยประทานสติปัญญาให้แก่เรา (ยากอบ 1:5) ถ้าเราจะอธิษฐานขอให้เราชนะการทดลองพระองค์จะตอบ “Yes” กับเรา ถ้าเราจะอธิษฐานขอให้เรารู้ของประทานที่พระองค์ประทานให้กับเรา เพื่อเราจะปรนนิบัติรับใช้พระองค์ พระองค์จะตอบ “Yes” เรื่องใด ๆ “ที่จะนำพระเกียรติมาสู่พระองค์ เรื่องใด ๆ ที่เป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณพระเจ้าตอบ “Yes” เสมอ

คำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบ “No”

เมื่อครอบครัวของเราเดินทางไปเรียนหนังสือที่สหรัฐ ลูกชายชื่อวิวัฒน์ รมเร้าอยากจะให้ผมซื้อปืนลม (BB gun) ผมตอบปฏิเสธลูกชายโดยอธิบายถึงเหตุผลว่า ทำไมผมซื้อให้ไม่ได้ การตอบปฏิเสธของผมก็เพื่อความปลอดภัยของลูกและของคนอื่นผมเห็นว่าวุฒิภาวะของลูกไม่มากพอที่จะจับปืน BB gun ได้

เมื่อลูกผมคนที่สามชื่อ รุช เข้าเรียนชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนวัฒนาเขาจะขอซื้อมิดเหลาดินสอด ผมก็ไม่ซื้อให้ โดยเหตุผลว่า มิดอาจจะบาดมือได้ วุฒิภาวะของลูกสาวไม่สามารถที่จะจับมิดเหลาดินสอดได้

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีหลายเรื่อง หลายกรณี ที่คนของพระเจ้าอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบเพราะเราอธิษฐานผิด หวังไปสนองกิเลสตัณหาเอง (ยากอบ 4:3) เมื่อพลไพร่ของพระเจ้าทำบาป พระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐาน (โยชูวา 7:10)

คำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบให้คอย “Wait”

บางครั้งเราจะพบว่า แม้เราจะอธิษฐานขออย่างที่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า แต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบเช่น เราอธิษฐานขอให้สามีหรือภริยาของเราได้รู้จักพระเยซู แต่ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบ หรือยังไม่ตอบในเรื่องนี้ เราต้องอธิษฐานไปเรื่อย ๆ อย่างสัตย์ซื่อ พร้อมทั้งปรับปรุงชีวิตของเราให้เหมือนพระเยซูเสมอ ๆ บางครั้งเราต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าด้วย ถ้าคนที่เขายังไม่พร้อมจะเชื่อเรา

จะไปทำอะไรให้เขาเชื่อก็ได้ นางมาเรียขอให้พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น พระเยซูตรัสว่า “เวลาของเรายังไม่มาถึง” (ยอห์น 2)

คำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบตรงข้ามกับที่เราขอ “Opposite”

มีเรื่องจริงที่เล่ากันต่อ ๆ มาว่าแม่ของ St. Augustine ที่ชื่อ โมนิกา อธิษฐานถึงลูกชายที่ชื่อ Augustine ตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อให้เป็นเด็กดีที่เชื่อพระเจ้า ยิ่ง Augustine อย่างเข้าวัยรุ่นพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปในทางที่โมนิก้าหนักใจ เพราะ Augustine ทำตัวเป็น Playboy วันหนึ่ง โมนิกาอธิษฐานขออย่าให้ลูกเดินทางไปกรุงโรม เพราะที่กรุงโรมโมนิก้าเกรงว่าจะยิ่งทำให้ Augustine ฟุ้งเฟ้อมากกว่านี้ แต่แล้ววันหนึ่ง Augustine ก็มาบอกแม่ของตนว่า เขาจะไปกรุงโรม

โมนิก้ารู้สึกเสียใจที่คำอธิษฐานไม่เป็นผลแต่ที่กรุงโรมนั่นเอง Augustine ได้พบกับคริสเตียนที่ดีและกลับใจเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เป็นนักปรัชญาคริสเตียนที่มีชื่อเสียงมาก

การอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล การอธิษฐานมีพลัง ทำให้เราเกิดพลัง เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทรงส่งพลังออกไป ทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จ เมื่อเราอธิษฐานเพื่อคน คนก็เปลี่ยนได้ เมื่อเราอธิษฐานเพื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปลี่ยนได้ เพราะการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้เสมอ

ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการอธิษฐาน

ดร.จอห์น ที ซีแมนด์ อาจารย์ของผมที่สอนที่ Asbury theological Seminary เคยเล่าให้ฟัง เมื่อท่านไปเป็นมิชชันนารี สังกัดคณะเมทโธดิสในอินเดียตอนใต้ใหม่ ๆ นั้น วันหนึ่งท่านไปเยี่ยมสามิภริยาอินเดียคนหนึ่งที่บ้าน สามิภริยาคนนี้แต่งงานมานานแต่ไม่มีบุตร หลังจากดื่มน้ำชาและคุยกันพอสมควรแล้ว ดร.ซีแมนด์ก็ถามสามิภริยาคนนี้ก่อนว่าจะกลับ มีอะไรจะให้ท่านอธิษฐานบ้าง สามิภริยาคนนี้เลยตอบว่า เขาอยากจะให้ ดร.ซีแมนด์อธิษฐานให้เขาทั้งสองได้ลูกชายสัก 1 คน ในปีหน้าจะได้หรือไม่ ดร.ซีแมนด์ก็มีอาการหนาว ๆ ร้อน ๆ ขึ้นมาทันที เพราะไม่เคยเจอใครที่มาขอให้เขาอธิษฐานเจาะจงเช่นนี้ แต่ด้วยสถานการณ์บังคับและตนเองเป็นมิชชันนารี เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะปฏิเสธก็ยาก ดร.ซีแมนด์ จึงอธิษฐานด้วยความไม่แน่ใจในใจสัก ๆ ว่า “ถ้าพระเจ้าทรงโปรด ขอประทานบุตรชายแก่ครอบครัวนี้ 1 คน ในปีหน้าด้วยขอให้ไปทำตามน้ำพระทัยพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามีน” แล้ว ดร.ซีแมนด์ ก็จากไปและไม่เคยเจอสามิภริยาคนนี้อีกเลยเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่ง หลังจากเทศนาเสร็จก็มีชาวอินเดียมาหาและทักทายและถาม ดร.ซีแมนด์ว่า จำเขาได้หรือไม่หลังจากที่ ดร.ซีแมนด์อธิษฐานจบ อีกไม่นานภริยาของเขาก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเป็นชาย เขาอยากจะมาขอบคุณ ดร.ซีแมนด์

มิชชันนารีอีกท่านหนึ่ง ได้เล่าถึงฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานให้ฟังว่า ในสมัยที่เขาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอัฟริกาในสมัยโบราณนั้นคริสตจักรทางใต้ซึ่งเป็นองค์กรของเขาต้องการส่งเงินเดือนไปยังมิชชันนารีและคริสตจักรต่าง ๆ ที่อยู่ตอนเหนือเขากับเพื่อนมิชชันนารีรับเงินเดือนทั้งหมดและต้องเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาไม้เป็นเวลาหลายวัน แต่ข่าวการส่งเงินนี้ได้เกิดรั่วไหลไปยังกลุ่มโจร 2 คน พวกเขาจึงได้สะกดรอยตามเราและเพื่อน โดยที่เขาไม่รู้ตัวจากคำสารภาพของโจร 2 คน ซึ่งได้กลับใจในเวลาต่อมา และมาเล่าคำพยานกล่าวว่า คืบวันหนึ่ง ขณะที่เขาและเพื่อนโจร จะจู่โจมชิงเงินจากมิชชันนารี ตอนนั้นเวลาตีมากและพวกโจรคอยให้มิชชันนารีหลับเมื่อมิชชันนารีหลับ โจร 2 คนก็ออกมาจากที่กำบังแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเขาเห็นผู้ชาย 17 คน ร่างกำยำยืนเป็นหน้ากระดานทำให้เขาสงสัยว่า คน 17 คนนี้มาจากไหน เพราะพวกเขาสะกดรอยตามมาหลายวัน ก็เห็นแต่มิชชันนารี 2 คน เมื่อมิชชันนารีได้ฟังคำพยานเขาจึงถามคริสตจักรในคืบนั้น ๆ ว่าที่คริสตจักรอธิษฐานเพื่อเขาหรือไม่ ก็พบว่า ในกลางคืบคืบนั้นคริสตจักรได้อธิษฐานเพื่อเขาอยู่ เขาจึงถามว่าคนที่อธิษฐานมีกี่คน ปรากฏว่ามีผู้อธิษฐานในคืบนั้น 17 คนพอดี

ถ้าเราอธิษฐานเพื่อคน คนนั้นก็เปลี่ยนได้ เราอธิษฐานเพื่อสถานการณ์ ๆ ก็เปลี่ยนได้ เพราะการอธิษฐานเปลี่ยนสรรพสิ่งทั้งปวง เราสามารถอธิษฐานถึงคนที่อยู่ห่างไกลจากเรามาก ๆ ในอิสาน ในประเทศที่พระกิตติคุณยังไม่ถึงได้ การอธิษฐานสามารถไปได้ในพริบตาเดียวเราไม่ต้องไปทำพาสปอร์ต (Passport) หรือวีซ่า (visa) ภายในพริบตา เราสามารถส่งคำอธิษฐานไปทุกที่ทุกแห่งได้ ขอให้เรากลับอธิษฐานกล้าเชื่อ กล้าก้าวไป ชีวิตของเราจะอยู่คงที่ (Static) ถ้าเราไม่อธิษฐาน.